

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๗๐๙ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. การดำเนินการขอพระบรมราชานุญาตใช้พระมหาพิชัยมงกุฏและอุณาโลม เพื่อประกอบเป็นเครื่องหมายแสดงสังกัดคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบแบบเครื่องหมายแสดงสังกัดคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และมอบสำนักงาน กสม. โดยสำนักกฎหมายและคดี ดำเนินการตามความเห็นที่ประชุม และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. แนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบแนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการของสำนักงาน กสม. ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งประกอบด้วยเป็น ๑) แผนงานระยะ ๑ ปี และ ๒) แผนงานระยะ ๕ ปี และมอบสำนักงาน กสม. โดยสำนักบริหารกลาง ดำเนินการตามความเห็นที่ประชุม และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. The UN Human Rights Office for South - East Asia (OHCHR) ขอให้ กสม. แสดงท่าทีต่อสาธารณชนกรณีโทษประหารชีวิต

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเรื่อง การแสดงท่าทีของ กสม. กรณี The UN Human Rights Office for South-East Asia (OHCHR) ได้มีหนังสือกราบเรียนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อขอให้ กสม. ไทย แสดงท่าทีต่อสาธารณชนกรณีโทษประหารชีวิตในประเทศไทย โดยที่ประชุมมีมติมอบสำนักงาน กสม. โดยคณะทำงานสื่อสารองค์กร ดำเนินการจัดทำหนังสือตอบกลับ OHCHR และจัดทำหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ตามความเห็นของที่ประชุมต่อไป โดยมีสาระสำคัญ ได้แก่ ยืนยันในหลักการสำคัญต่อการดำเนินการยกเลิกโทษประหารชีวิต และหวังว่ารัฐบาลจะดำเนินการลดและยกเลิกโทษประหารชีวิต ตามที่กำหนดไว้ในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑)

๔. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอให้พิจารณามอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีหนังสือกราบเรียนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อขอให้พิจารณามอบหมายเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือผู้แทน เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อชี้แจงหลักการและเหตุผล ตลอดจนให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอื่นๆ ต่อร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและ

กรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ในวันพุธที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ๑ - ๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

๕. สรุปผลการจัดเวทีเสวนา เรื่อง “Respect My Body Respect My Society : แต่งสวย นุ่งสั้น เรื่องของฉันหรือเรื่องของสังคม”

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบสรุปผลการจัดเวทีเสวนา เรื่อง “Respect My Body Respect My Society : แต่งสวย นุ่งสั้น เรื่องของฉันหรือเรื่องของสังคม” เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องเสวนา ชั้น ๖ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ มูลนิธิซิสเตอร์ และมูลนิธิเอเชียแปซิฟิก ทรานส์ เจนเดอร์ เนตเวิร์ค (APTN) เป็นองค์กรร่วมจัด มีผู้เข้าร่วมงานรวมทั้งสิ้น ๑๒๖ คน ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคีเครือข่าย และสื่อมวลชน การเสวนาดังกล่าวมีข้อสรุปว่า การแต่งกายเป็นสิทธิส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม ควรคำนึงถึงความเหมาะสมและความรู้สึกของสังคม รวมถึงกาลเทศะด้วย และการแต่งกายของบุคคลต้องไม่เป็นการอ้างเพื่อการกระทำความผิดทางเพศ

๖. ขออนุญาตลาออกจากการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง ร้อยตำรวจเอก สัมพันธ์ วงมา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ขออนุญาตลาออกจากการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เพื่อไปรับสมัครคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งของสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี

๗. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างสำนักงาน กสม. กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่ประสงค์จะร่วมลงนามใน MOU และมอบสำนักงาน กสม. โดยสำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายดำเนินการปรับปรุงแก้ไขบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวตามความเห็นที่ประชุม และนำเสนอต่อที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร ในคราวถัดไป

๘. รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดทำรายงานคู่ขนานภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination : CERD)

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบความคืบหน้าการจัดทำรายงานคู่ขนานภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination : CERD)

๙. การจัดริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง รัฐบาลได้ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐทุกองค์กร รวมถึงองค์กรอิสระ จัดริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในการนี้ สำนักงาน กสม. ได้ตอบรับที่จะจัดริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะ ๑ ริ้วขบวน จำนวน ๑๔๘ คน

๑๐. ร่างหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า และ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง การดำเนินการจัดทำร่างหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ